

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญรวม บัวหลวง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญรวม บัวหลวง	
๒	นายวรวิสูตร ฉิมพาลี	เลขานุการสภาฯ	วรวิสูตร ฉิมพาลี	
๓	นายสุชาติ ปานมะณี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	สุชาติ ปานมะณี	
๔	นางสุณี มูลจั่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	สุณี มูลจั่น	
๕	นายณรงค์ เทศเดช	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ณรงค์ เทศเดช	
๖	นางประกอบ สนพลาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ประกอบ สนพลาย	
๗	นายสังवार สกุลพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สังवार สกุลพงษ์	
๘	นายอุเทน เอี่ยมสิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	อุเทน เอี่ยมสิน	
๙	นางลำไย อินทราพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	ลำไย อินทราพงษ์	
๑๐	นายมานะ ขำสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	มานะ ขำสวัสดิ์	
๑๑	นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	เจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	
๑๒	นายศิริ มะลิลดา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	ศิริ มะลิลดา	
๑๓	นางอารีย์ ปังขำ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	อารีย์ ปังขำ	
๑๔	นายนรินทร์ มาตย์ทิพย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	นรินทร์ มาตย์ทิพย์	
๑๕	นายบุญเส หอมภู	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บุญเส หอมภู	
๑๖	นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ประสิทธิ์ อินทราพงษ์	
๑๗	นายสำราญ ทองทิพย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	สำราญ ทองทิพย์	
๑๘	นายประสิทธิ์ รวมสิน	นายก อบต.นาพันสาม	ประสิทธิ์ รวมสิน	
๑๙	นายชอบ แก่ล้างล้าง	รองนายก อบต.	ชอบ แก่ล้างล้าง	
๒๐	นายประทิว ปังขำ	รองนายก อบต.	ประทิว ปังขำ	
๒๑	นายพรเทพ นาถกร	เลขานุการนายก อบต.	พรเทพ นาถกร	
<b>ผู้ไม่มาประชุม</b>				
๑	นายเจริญ หมูศิริ	รองประธานสภาฯ	เจริญ หมูศิริ	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม ราชการ)		(หัวหน้าส่วน			หมายเหตุ
๑.	นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์	รองปลัด อบต.	บุญส่ง คล้าพงษ์		
๒	นางสาวชมกฤษ ชมะลีลา	หัวหน้าสำนักปลัด	ชมกฤษ ชมะลีลา		
๓	นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสไส	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	บรรทมศิลป์ สุขปลั่งสไส		
๔	นางสุธิดา วิวัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สุธิดา วิวัฒน์		
๕	นางสาวรติมา ตาละลักษณ์	นักวิชาการศึกษา	รติมา ตาละลักษณ์		
๖	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ	นักพัฒนาชุมชน	วิจิตรพร สัมเทศ		
๗	นางจีรวรรณ อินทรดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จีรวรรณ อินทรดิษฐ์		
๘	นางเฟื่อน สุวรรณเพชร	อส.ม.๖	เฟื่อน สุวรรณเพชร		
๙	นายจวน ชะเอมน้อย		จวน ชะเอมน้อย		ประชาชน หมู่ที่ ๗
๑๐	นางแทน สุขสำราญ	ประธานแม่บ้าน ม.๘	แทน สุขสำราญ		
๑๑	นางรัชณี หมู่ศิริ	ประธาน อสม.	รัชณี หมู่ศิริ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวรวิสูตร ฉิมพาลี เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญประธานสภาฯ เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายบุญรวม บัวหลวง ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานการเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอเข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตลาดน้ำนาพันสาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม โดยพระครูพิศาลวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดนาพรม เป็นประธานในการประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙**

นายบุญรวม บัวหลวง ขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่าน ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบตามเอกสาร เมื่อได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

นายบุญรวม บัวหลวง ๓.๑ เรื่องรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกชี้แจง

นายประสิทธิ์ รวมสิน  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต. ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ นายจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป็นประจำทุกปีซึ่งในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ นี้ ทางคณะผู้บริหารมีความประสงค์ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ดังนี้

**การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน**

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ ตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยในส่วนโครงการที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาตำบลนาพันสาม ให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนประจำปี ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตำบลนาพันสาม ทั้ง ๙ หมู่บ้าน (ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙)

**ด้านอื่นๆ**

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในด้านสิ่งแวดล้อมก็รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดขยะโดยการฝังกลบและเผาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของตำบลนาพันสาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการได้มอบหมาย เช่น กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของ อบต. โดยการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อและการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น

นายบุญธรรม บัวหลวง  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
มีมติรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่องเพื่อพิจารณา**

นายบุญธรรม บัวหลวง  
ประธานสภาฯ  
นายวรวิสูตร ฉิมพาลี  
เลขานุการสภาฯ

๔.๑ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมัยแรก ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

เรียนประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ ได้ระบุว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปี ระยะเวลา และเริ่มต้นการประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของแต่ละปี โดยให้นำความใน ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งข้อ ๑๑ ที่กล่าวมาจนถึงนั้นระบุว่าให้สภา อบต. กำหนดว่า ปีนั้น มีกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน ทั้งนี้จากการประชุมสภาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๕๙ มี ๔ สมัย คือ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

และการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในการนี้ขอเชิญท่าน ประธานสภาชี้แจงต่อไป

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา

ตามที่ เลขานุการสภา ชี้แจงมานั้น ขอความเห็นจากที่ประชุมว่าควรกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ก็สมัย จะเริ่มประชุมสมัยประชุมแต่ละสมัยเมื่อใด มีกำหนดกี่วันและกำหนด วันเริ่มประชุมสมัยสามัญแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าช่วงใดกำหนดกี่วันระยะเวลาที่กำหนดกี่วัน ขอให้กำหนดสมัยการประชุมสภาเป็น ๔ สมัยดังนี้

นายสุชาติ ปานมะณี  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภา  
ที่ประชุม

ขอมติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา

๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ

นายวรวิสูตร ฉิมพาลี  
เลขานุการสภา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๔  
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ต่อไป

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา

ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

นายประสิทธิ์ รวมสิน  
นายก อบต.

เนื่องจากองค์การบริหาร มีความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุในแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นำไปการปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) จำนวน ๗ โครงการ ในปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ อบต. นาพันสาม
๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โต๊ะ ,เก้าอี้ ,แอร์ ฯลฯ)
๔. โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนตำบลนาพันสาม
๕. โครงการฟ่อนรำระบำวัวลาน

- ๖. โครงการชุดลอกคูคลองและวัชพืชภายในตำบลนาพันสาม
  - ๗. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
- ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

**วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง**

- ๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลนาพันสาม ให้สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง
- ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้ระบบการไหลเวียนน้ำเสีย ภายใน อบต. มีความคล่องตัวมากขึ้น ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสารการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒)

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  
ประธานสภา  
เลขานุการสภา

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูแล้วมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

**เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ขอเชิญเลขชี้แจงระเบียบ**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน ๒๕๖๐ ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ยังมิได้มีการดำเนินการออกข้อบัญญัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการขุดดินและถมดินไว้ใช้บังคับเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ของประชาชนและควบคุมการขุดดินและถมดิน เนื่องจากในพื้นที่ตำบลนาพันสาม มีการขุดดิน และถมดินในการทำกิจกรรมต่างๆของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนหลายด้าน จึงออกให้มีการแก้ไขปัญหา หรือยกเป็นกฎระเบียบในเรื่องการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อบังคับใช้ และตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

ประธานสภา  
ที่ประชุม

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน เมื่อได้พิจารณาแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบและให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เรื่อง การขุดดินและถมดินและประกาศใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

นายบุญรวม บัวหลวง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
ประธานสภา

นายประสิทธิ์ รวมสิน  
นายก อบต.

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด

ขอให้สมาชิกทุกท่านไปหานักกีฬาแต่ละประเภทว่ามีจำนวนนักกีฬาที่ลงแข่งขันหรือไม่ และจะนัดประชุมสมาชิกอีกครั้ง เพื่อสรุปวันเวลาและสถานที่ในการจัดการแข่งขันต่อไป ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยไปรับรางวัลมาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร โดยเงินรางวัลดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะนำมาจัดทำโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนตำบลนาพันสาม
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตลาดน้ำนาพันสาม
๓. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ICT
๔. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ อบต. นาพันสาม
๕. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (โต๊ะ,เก้าอี้,แอร์ ฯลฯ)
๗. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
๙. โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.
- ๑๐.โครงการฟ่อนระระบำว่าวลาน
- ๑๑.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์ ICT

นายบุญธรรม บัวหลวง  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๐ น.

(ลงชื่อ) วรวิสูตร ฉิมพาลี ผู้จัดบันทึกรายงานฯ (ลงชื่อ) ณรงค์ เทศเดช ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี) (นายณรงค์ เทศเดช)

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ อินทรพงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ) บุญเส หอมภู กรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์) (นายบุญเส หอมภู)